

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังแข็งค่า หลังคลายกังวลยุโรปช่วงสิ้นหนุสนสินทรัพย์เสี่ยง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังแข็งค่าต่อเนื่องตามยูโร หลังคลายความวิตกต่อปัญหาหนุยุโรปในระยะสั้น ช่วงหนุสนสินทรัพย์เสี่ยง แต่ดีลเลอร์ให้ระวังแรงขายทำกำไรในช่วงปลายสัปดาห์เช่นกัน

*ยูโรทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับดอลลาร์และเยน ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยขยายช่วงบวกจากเมื่อคืนนี้ หลังการประมูลพันธบัตรของสเปนและฝรั่งเศสที่ประสบความสำเร็จ ช่วยหนุสนความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

*แต่บรรยากาศที่สดใสดังกล่าว จะคงอยู่ต่อไปในตลาดเอเชียหรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อมูลเบื้องต้นของเอชเอสบีซี เกี่ยวกับภาคการผลิตประจำเดือนม.ค.ของจีนที่จะประกาศในวันนี้ ซึ่งข้อมูลที่นำมิตหวัง อาจลดความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง

*สเปนได้ผ่านบททดสอบความเชื่อมั่นตลาดครั้งใหญ่ที่สุดไปแล้วเมื่อวานนี้ โดยสามารถขายพันธบัตรระยะยาวได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ ขณะที่การประมูลพันธบัตรของฝรั่งเศสได้รับผลตอบรับคึกคักเช่นกัน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าตลาดไม่สนใจการลดอันดับความน่าเชื่อถือโรโซน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

*แต่นักวิเคราะห์ในต่างประเทศ คาดว่ายูโรอาจปรับขึ้นเพียงชั่วคราว และยูโรจะกลับเข้าสู่ช่วงขาลงอีกครั้ง เมื่อมีข่าวในทางลบออกมาจากรูโรโซน

*เทรดเดอร์จับตาดูการประชุมกำหนดนโยบาย ของธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ในสัปดาห์หน้า เพื่อดูว่าบีโอเจจะดำเนินมาตรการใดกับเยนหรือไม่ เนื่องจากเยนอยู่ใกล้จุดสูงสุดรอบ 11 ปีเทียบยูโร และอยู่ใกล้สถิติสูงสุดเทียบดอลลาร์ในระยะนี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.724 บาท

*09.05 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.53/57 จาก 31.63/67 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.53/55 จาก 31.64/66 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 77.10/12 จาก 77.15 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2959/61 จาก 1.2955 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"sentiment ยูโรยังดีต่อเนื่อง หลังข่าวบวกเข้ามาเยอะสัปดาห์นี้ แล้วเรื่องของการลดเครดิต ก็ตอบรับไปวันเดียวเมื่อต้นสัปดาห์ ตลาดยังเป็น risk on อยู่" ดีลเลอร์กล่าว

เขา มองว่า เงินบาทเข้านี้ยังแข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินยูโร และภูมิภาค จากปัจจัยบวกในยุโรป ที่ยังมีเข้ามาต่อเนื่อง แต่อาจจะต้องระวังแรงขายทำกำไรในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนที่หลายตลาดในเอเชีย จะหยุดเทศกาลตรุษจีนในสัปดาห์หน้า

อีกทั้ง ต้องติดตามดูข้อมูลเศรษฐกิจจากจีนเข้านี้ ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร เพราะช่วงนี้ จีนถือเป็นประเทศหลักในการผลักดันเศรษฐกิจโลก โดยมองแนวตันเงินบาทวันนี้ไว้ที่ 31.45 ถึง 31.50 และแนวรับที่ 31.70